

# สร้างทางกลับรถใต้สะพานอ่างทองยังวุ่น หลังเวนคืนที่ดินแต่เจ้าของมีโฉนดอยู่บนทางเท้า



**อ่างทอง** - ยังคงวุ่นไม่เลิกเรื่องการสร้างทางกลับรถใต้สะพานอ่างทอง หลังเวนคืนที่ดินแล้วทำทาง แต่ยังคงมีพื้นที่ดินปัญหา เจ้าของมีโฉนดอยู่บนทางเท้า เทศบาลเขปุ่น เจ้าของที่ดินหรือ โดยอ้างที่ดินบนทางเท้ามีโฉนด

เรื่องราววุ่นๆ ของทางกลับรถยนต์ใต้สะพานอ่างทอง หลังเวนคืนเริ่มรื้อถอนก็มีปัญหาปัญหาทับเจ้าขอที่ดิน เรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ยังคงยึดเยื้อมานานหลายเดือนที่บริเวณริมถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ เชิงสะพานอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน บริเวณริมทางเท้า ถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ เชิงสะพานอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง จุดที่เตรียมสร้างจุดกลับรถใต้สะพานได้เกิดข้อพิพาทอีกรอบ โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้นำปูมาเทบริเวณริมถนนเพื่อทำทางลาดขึ้นไปบนทางเท้า เพื่อความสะดวกให้ประชาชนได้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้วิ่งข้ามไปยังทางกลับรถที่เวนคืนมาจากเจ้าของเดิมแล้ว

แต่ปรากฏว่า เจ้าของที่ดินแจ้งว่า ที่ดินบนทางเท้า นั้นยังเป็นของตนเองและมีโฉนดยืนยันได้ จึงไม่ยอมให้ดำเนินการใดๆ โดยแจ้ง

ว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จึงต้องไปตกลงกันที่ สภ.เมืองอ่างทอง

ทั้งนี้ นายชาญเจริญ นาคะนนท์ ผู้อำนวยการกองช่าง เดินทางไปพูดคุยเจรจากับเจ้าของที่ดิน แจ้งว่า ทางเทศบาลได้ทำการสร้างมานานหลายปีแล้วโดยไม่มีเจ้าของที่ดินเข้าไปทำการคัดค้านในตอนสร้าง ส่วนหญิงสาวเจ้าของที่ดินแจ้งว่าเป็นที่โฉนดของตนเอง และตอนสร้างทางเท้า นั้นตนเองอยู่ต่างประเทศ โดยมี ร.ต.ท.วันชนะ น้อยมาก รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอ่างทอง เจรจาใกล้เกลี้ยขี้ 2 ฝ่าย และหากยังตกลงกันไม่ได้ เทศบาลเมืองจะเดินทางเข้าแจ้งความในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายนต่อไป

สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายเดือนใจ ทรงไทร นายเทศมนตรีเมืองอ่างทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่กรมทางหลวง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอ่างทอง เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอ่างทอง เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาคอ่างทอง และเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ่างทอง ได้เตรียมพร้อมที่จะทำการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อขยายพื้นผิวจราจร

หลังจากทำการตามกฎหมายเวนคืนที่ดิน

จ่ายเงินค่าเวนคืน พร้อมติดประกาศ มีกำหนดรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 18 พฤษภาคม โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการรื้อถอนอาคารได้เข้ามาแจ้งขอเลื่อนเวลาในการรื้อถอน ออกไปก่อน เพื่อทำการรังวัดที่ดินในบริเวณอาคารหลังดังกล่าว เพื่อยืนยันเขตที่ถูกต้อง และเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเอง

ต่อมาเมื่อ วันที่ 27 กันยายน เจ้าหน้าที่ได้นำรถแบ็กโฮเข้าทำการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างเพื่อขยายพื้นผิวจราจรบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากทำการตามกฎหมายเวนคืน แต่ก็เกิดเรื่องวุ่นวายตามมา โดยเจ้าของที่ดินไม่ยอมให้รถแบ็กโฮ ผ่านบริเวณทางเท้าริมถนนโดยอ้างกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน เจ้าหน้าที่ ก็ต้องเข้าดำเนินการทำถนนโดยใช้รถแบ็กโฮเข้าไปยังที่บริเวณด้านข้างถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ แต่ก็ยังมีเรื่องวุ่นวายที่ชาวบ้านและเจ้าของที่ดินได้เถียงกันวุ่นวาย และเจ้าของที่ดินไม่ยอมให้รถแบ็กโฮ เข้าทำงาน โดยหนึ่งช่วงการทำงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องมาเจรจากันอย่างวุ่นวาย สุดท้ายจบลงด้วยดี เจ้าหน้าที่ทำถนนต่อไปได้ แต่ยังมีปัญหาบนทางเท้าที่เจ้าของอ้างกรรมสิทธิ์ไม่ยอมให้ทุบและทำการใดๆ บนทางเท้า.